



ที่ ปช ๐๐๓๗.๒/ ๑๓๖๔๐

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ทาหรือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงาน ก.อบต. แจ้งว่า ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้แจ้งแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งต่อมามีคุณสมบัติตามที่ ก.อบต. กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้ ก.อบต. จังหวัดทุกแห่ง ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสามัญฯ ให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา ประเภททั่วไปในระดับ “๗ ว หรือระดับ ๘ ว” หากต่อมามีผู้นั้นได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสามัญฯ ก็ให้ปรับตำแหน่งนั้นจาก “ว” เป็น “วช” ได้ โดยผู้นั้นยื่นความ ประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ “วช” ได้ โดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ปริมาณงาน คุณภาพงาน และจัดทำผลงานอีก เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเลขที่ตำแหน่งและผู้ครองตำแหน่งเดิม ในระดับเดิม ให้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เฉพาะ เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสามัญฯ ตามเงื่อนไขที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกำหนด สำหรับการได้รับเงินประจำตำแหน่งให้นำแนวทางการ ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิมาใช้โดยอนุโลม

๒. กรณีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานอื่น ที่คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งใน ๒ ลักษณะเช่นเดียวกับตำแหน่งสายงานวิศวกรรม โยธา กล่าวคือ ตำแหน่งในระดับเดียวกันมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับหรือไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาข้อ ๑.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับอำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสงกรานต์ โมยวงษ์)
ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๓๕๒ , ๐-๓๒๖๐-๔๔๔๒ ต่อ ๓๐๒